



ที่ ศธ ๐๔๑๖๘๘/๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  
บริเวณโรงเรียนปราสาท ถนนโชคชัย-เดชอุดม

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๕๐

๕/ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง สำรวจผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดำเนินงานที่ ก.ศ.ศ. กำหนดหรือรับรอง  
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดทุกโรง

ด้วย ปรากฏว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยจำนวนมาก ในขณะที่มีนิตการ  
เพียง ๑ ท่าน และส่วนใหญ่การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ว่าจะโดย  
อำนาจหน้าที่ในส่วนของผู้บังคับบัญชา และผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓(ศีกษาธิการจังหวัด) ยังมีความ  
จำเป็นต้องคัดสรรจากบุคคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การ  
พิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย มีความเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนทั้ง  
เพื่อให้การดำเนินการทางวินัยมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา ประกอบกับ  
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้รับอนุมัติให้จัดอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการ  
ทางวินัย กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในภาครัฐ เพื่อเป็น  
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการเพื่อให้การปฏิบัติราชการที่ตามหลักธรรมาภิบาล และ  
โครงการสร้างเครือข่ายการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขต  
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการ  
ดำเนินการทางวินัยที่ ก.ศ.ศ. กำหนดหรือรับรอง เพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินการทางวินัย และยังเป็น  
การสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ภาครัฐต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เป็นการเตรียมการผู้เข้ารับการอบรมฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์  
สูงสุดแก่ทางราชการ จึงขอให้ท่านสำรวจผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดำเนินงานที่  
ตามที่ ก.ศ.ศ. กำหนดหรือรับรอง โดยให้จัดส่งสำเนาใบประกาศหรือใบรับรอง พร้อมให้เจ้าตัวรับรอง  
ความถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ แล้วจัดส่งไปยังกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มกฎหมายและคดี

(นางภาณีชา อุทรักษ์)

โทร. ๐ ๕๕๕๓๒๒๕๙  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง  
โทรสาร ๐ ๕๕๕๕ ๒๐๕๒๑